



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานกิจการคณะกรรมการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร.1913

ที่ ศธ 0550.1/ว532

วันที่ 26 สิงหาคม 2558

เรื่อง แจ้งมติของการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558

เรียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย, หัวหน้าสำนักงานคณบดี, หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน/
สำนัก, หัวหน้างานการเงินและบัญชี หัวหน้างานพัสดุ และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันอังคารที่
25 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติและข้อสั่งการ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบพิจารณาการจัดซื้อซอฟต์แวร์

มติที่ประชุม เห็นชอบการจัดซื้อซอฟต์แวร์ของโปรแกรม ELLIS

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย การสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ...

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... และมอบหมายให้งานนิติการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... และมอบหมายให้งานนิติการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ก่อนนำเสนอคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมาย
และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ 4 ปี พ.ศ.2559 - 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ 4 ปี พ.ศ.2559 - 2562 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมอบหมายให้กองนโยบายและแผนแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.5 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย ศึกษานิเทศก์และข้าราชการ พ.ศ. ...

มติที่ประชุม ขอให้นำกลับไปทบทวน โดยมอบหมายให้งานนิติการหารือกับสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมาย ทั้งนี้ให้นำกลับมา
พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) อีกครั้งหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 5.6 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา กับ University of Darma Agung Medan, North Sumatera ประเทศอินโดนีเซีย

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กับ University of Darma Agung Medan, North Sumatera ประเทศอินโดนีเซีย

/จึงเรียนมาเพื่อ...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย



(นางสุนทรี โพธิกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย



(นางนงคราญ คงสมทรง)

ผู้บันทึกเสนอ

26/สิงหาคม /2558



(นางสาวกาญจน์พิชญา ภิญา)

รักษาการหัวหน้างานกิจการคณะกรรมการ

26/สิงหาคม /2558